



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริหารด้านความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จะดำเนินการดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงาน ด้านหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
๒. ปลุกฝังค่านิยมทัศนคติ ให้บุคลากรในองค์กรและบุคลากร ได้มีความรู้ความสามารถ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต
๓. ส่งเสริมให้องค์กร เอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ
๔. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม และใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทรงเดช นามมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

งานบริหารทั่วไป(งานสำนักงาน)

สำนักปลัด

โทร.๐ ๔๓๕๐ ๑๑๖๓

โทรสาร ๐ ๔๓๕๐ ๑๑๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย

ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล

เพื่อสร้างค่านิยม งดการให้ ไม่รับ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ขอเชิญชวนทุกท่าน อวยพร ส่งความปรารถนาดีที่มีต่อกัน โดยใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อ
ออนไลน์แทนการให้ของขวัญ

ขอขอบคุณในความปรารถนาดีแลไมตรีจิตจากทุกท่าน



งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบต.หนองใหญ่

FB.อบต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด// เว็บไซต์ <http://nongyai-srisomdet.go.th//>

โทร. 043-501663

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงเดช นามมณี นายกองค้การบรหการส่วนตำบลหนองใหญ่ เป็นประธานเปิดประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ องค์การบรหการส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบรหการส่วนตำบลหนองใหญ่ โดยมีวาระการประชุมในการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมอบนโยบายตามประกาศองค์การบรหการส่วนตำบลหนองใหญ่ เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน /หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย “No Gift Policy”